



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

เปิดตัว นมโค-ราช นมโคสดแท้ๆ 100% แห่งแรกในเมืองโคราช

สหกรณ์การเกษตรสี่คิ้ว จำกัด เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้แบรนด์ “นมโค-ราช” แห่งแรกในเมืองนครราชสีมา หวังขยายตลาดสู่ชุมชน เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์นมที่ดี มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคในเมืองโคราชโดยตรง

นายอัมไพ ดำสูงเนิน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสี่คิ้ว จำกัด เปิดเผยว่า ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้แบรนด์ นม โค-ราช เกิดจากแนวความคิดในการต้องการที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ที่สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยพัฒนาให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น จากสถานการณ์ที่สหกรณ์การเกษตรสี่คิ้ว จำกัด ต้องเผชิญกับการแข่งขันในแง่ของธุรกิจผลิตภัณฑ์นมนั้น จำเป็นที่สหกรณ์ฯ จะต้องมุ่งเน้นให้เกิดความแข็งแกร่งและเอกลักษณ์ทางการแข่งขันขึ้น ดังนั้น การต่อยอดขยายสายผลิตภัณฑ์ของนมโค-ราช จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานการตลาดให้กว้างขึ้น ถือเป็น การกระจายความเสี่ยงในปัจจุบันอีกด้วย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 สหกรณ์การเกษตรสี่คิ้ว จำกัด ได้ดำเนินการเปิดตัวร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้แบรนด์ นม โค-ราช อย่างเป็นทางการแห่งแรกในเมืองนครราชสีมา โดยมีนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี สำหรับร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้แบรนด์ “นมโค-ราช” ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ด้านข้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ฝั่งถนนช้างเผือก ทางไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อให้บริการสินค้าของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากนมโคที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน แก่ผู้บริโภคในเขตเมืองนครราชสีมา เป็นการขยายตลาดสู่ชุมชน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่นำมาจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโค 100% ได้แก่ ไอศกรีมซอฟเสิร์ฟ , นมพาสเจอร์ไรส์ 120 ซีซี , นมพาสเจอร์ไรส์ 150 ซีซี , นมพาสเจอร์ไรส์ 5,000 มิลลิลิตร และผลิตภัณฑ์นมสดเย็น ซึ่งมีทั้งรสจืด รสหวาน รสสตอเบอรี่ รสช็อกโกแลต ซึ่งจำหน่ายในราคาเยอเยา เช่น ไอศกรีมซอฟเสิร์ฟ จำหน่ายโคนละ 10 บาท นมสดเย็นรสต่างๆ จำหน่าย แก้วละ 20 บาท เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ “นมโค-ราช” สหกรณ์ฯ มีทางเลือก 2 แบบ คือ แบบเช่ารายเดือน และแบบซื้อแต่ผ่อนจ่าย โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์การเกษตรสี่คิ้ว จำกัด โทรศัพท์หมายเลข 044- 705121 ต่อ 14 หรือติดต่อ คุณกาญจนา เมฆฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสี่คิ้ว จำกัด โทรศัพท์หมายเลข 081-7906574

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์ “นมโค-ราช” ของสหกรณ์การเกษตรสี่คิ้ว จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อ.ย. จึงขอเชิญชวนชาวนครราชสีมา ได้มาลิ้มชิมรสและช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “นมโค-ราช” ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดนครราชสีมาได้อีกทางหนึ่ง และถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนโคราชที่จะได้ดื่มนมโคราชด้วย.



